

Tin Túc Manmin

Số 51 25 Tháng 9, 2016

Những Dấu Kỳ, Phép Lạ, và Những Công Việc Đầy Quyền Năng Có Nền Tảng Kinh Thánh Bùng Nổ trong Kỳ Dưỡng Linh Hè 2016 của Manmin

Từ ngày 8 đến 11 tháng 8 năm 2016, Manmin Summer Retreat 2016 được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng ở Deokyusan Muju, tỉnh Jeonbuk. Kỳ dưỡng linh đã thu hút rất nhiều người tham dự đến từ hơn 30 quốc gia và đã được lấp đầy bởi sự vinh quang của Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời ban phước cho người tham dự với nhiệt độ tối ưu thông qua gió, mây, mưa và cũng đã ban cho họ sự nhậm lời kỳ diệu cũng như phước lành.

Trong đêm đầu tiên, khi Diễn giả Tiến sĩ Jaerock Lee cầu nguyện cho người bệnh sau buổi hội thảo, rất nhiều người đã được chữa lành, họ ném xe lăn và nạng rồi bước đi, và những người mù cũng đã được nhìn thấy bằng chính mắt của mình.

Nhiều công việc chữa lành đã bùng nổ trong buổi nhóm. Chúng ta hãy chia sẻ một số lời chứng và tôn vinh Đức Chúa Trời.



“Áy Là Bằng Chứng Đức Chúa Trời Đồng Đi với Người!”

Giám Mục Yaqub Paul,
Chủ Tịch Hiệp Hội Hội Đồng Giám Mục Pakistan



Chiến dịch Pakistan 2000 của Tiến sĩ Jaerock Lee đã có một ảnh hưởng thuộc linh rất lớn trên người dân Pakistan. Chiến dịch này đã thu hút sự tham dự của nhiều người Hồi giáo cũng như các Cơ Đốc nhân. Nó mang đến câu trả lời và phước lành trên họ và nhiều người đã tin nhận Chúa. Kể từ Chiến dịch này, các sứ điệp của tiến sĩ Lee luôn có sẵn trên Isaac TV, và Mục sư Taesik Gil thường xuyên đến thăm chúng tôi và tổ chức Hội thảo mục sư và các buổi nhóm chữa lành bởi khăn tay (Công vụ 19:11-12). Kết quả, Cơ Đốc nhân Pakistan và các tổ chức Cơ Đốc đã có thể trở nên hiệp một với nhau. Vào tháng tám năm 2016, tôi đến thăm Hàn Quốc để tham gia Manmin Summer Retreat. Vào ngày đầu tiên, 08 tháng tám, cá nhân tôi đã chứng kiến những dấu hiệu có nền tảng Kinh Thánh. Trước kỳ dưỡng linh, Tiến sĩ Lee nói rằng người mù sẽ được thấy, kẻ què sẽ bước đi, và nhiều người sẽ được chữa lành. Ông nói rằng chúng tôi sẽ gặp gỡ và trải nghiệm Đức Chúa Trời hằng sống. Như ông đã nói, một số người đã được giải thoát khỏi bệnh tật và yếu đuối và làm chứng về sự chữa lành của mình.

Đó là bằng chứng Đức Chúa Trời đồng đi với Tiến sĩ Lee. Tôi thấy chức vụ quyền năng được bày tỏ tại Manmin, và các thành viên đều rất tử tế và đầy tình yêu thương. Tôi cảm thấy hạnh phúc như thể tôi là ở trên thiên đường. Hallelujah!

“Tôi Trải Nghiệm một Phép Lạ Mắt Mù của Tôi Được Sáng”

Anh Sangyeong Park 51 tuổi, giáo xứ 4, Giáo Hội Trung Tâm Manmin



Tôi bị tai nạn xe hơi hai mươi hai năm trước và đã bị tổn thương não. Tôi đã phẫu thuật cấy xương nhân tạo. Tôi được chẩn đoán bị tổn thương não ở giai đoạn IV và mắt trái của tôi đã hoàn toàn bị mù. Tôi không thể nhìn thấy ngay cả ánh sáng bằng mắt mình. Trước Manmin Summer Retreat 2016, Mục sư trưởng nói rằng Đức Chúa Trời sẽ chữa lành chúng ta nhiều bệnh liên quan về mắt trong kỳ dưỡng linh, nhưng tôi nghĩ rằng mắt mình là một ngoại lệ.

Ngày 8 tháng 8, đó là ngày đầu tiên. Tôi đến Deokyusan Resort muộn nên tôi không thể vào được Jumping Park, địa điểm tổ chức hội thảo, và đã nhận được lời cầu nguyện của Mục sư trưởng trên GCN phát sóng trực tiếp bằng điện thoại thông minh của tôi. Trong lúc cầu nguyện, tôi cảm thấy mát trên mắt và mọi thứ đã trở nên sáng sủa. Một chốc sau đó tôi có thể thấy người ta đi chuyên.

Mắt trái bị mù của tôi đã được sáng! Đó là một phép lạ! Hiện nay tôi đã cảm nhận được ánh sáng mặt trời, đọc các chữ cái lớn trên lịch, và dần dần phân biệt màu sắc.

“Tôi Bị Điếc Bẩm Sinh nhưng Đã Nghe Được!”

Chị Pangpurim, 45 tuổi, Malaysia



Từ khi mới sinh ra, tôi không thể nghe được gì. Từ tháng 7 năm 2016, tôi bắt đầu tham dự Hội Thánh Trung Tâm Manmin vào những ngày chủ nhật và nhận được rất nhiều ân sủng từ những bài giảng thông qua phiên dịch ngôn hành vi. Tôi đã nghe nói về Manmin Summer Retreat và muốn tham gia. Tôi nghe nói rằng 27 người điếc đã nghe được trong Manmin Summer Retreat 2015, và tôi tha thiết mong mỏi mình cũng nghe được.

Khi nhận được lời cầu nguyện Mục sư Tiến sĩ Jaerock Lee, tôi cảm thấy ngứa, nóng và lạnh trong tai. Tôi cảm nhận rằng Chúa đã làm việc ngay cả trên tôi và rơi nước mắt. Thật đáng ngạc nhiên, tôi đã nghe được và mỗi lúc thêm rõ hơn. Hallelujah!



Mục sư Tiến sĩ Jaerock Lee

“Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất”
(Sáng Thế ký 1:1).

Đức Chúa Trời Đấng Tạo Hóa

Trời đã dựng nên trời và đất chỉ bởi Lời Ngài, và vào ngày thứ sáu là ngày cuối cùng của sáng tạo, Ngài đã tạo dựng nên A-đam, con người đầu tiên của nhân loại.

Vì con người đã được tạo dựng bởi Đức Chúa Trời, nên theo bản năng họ có thể cảm nhận và nhận biết sự tồn tại của một số thế lực siêu nhiên từ sâu thẳm lòng mình. Chúng ta tìm thấy trong sách Truyền đạo 3:11, “Phàm vật Đức Chúa Trời đã làm nên đều là tốt lành trong thi nó. Lại, Ngài khiến cho sự đời đời ở nơi lòng loài người; dầu vậy, công việc Đức Chúa Trời làm từ ban đầu đến cuối cùng, người không thể hiểu được.” những người có lương tâm tốt thừa nhận và tìm kiếm một số loại thần nào đó ngay cả khi họ không nghe hay biết gì về Đức Chúa Trời.

Rô-ma 1:20 chép: “Bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bền tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được.” Câu này nhắc nhở chúng ta, ngay cả khi không đích thân nhìn thấy Đức Chúa Trời, chúng ta cũng có thể biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng tạo Hóa là Đấng hằng sống và chỉ có một Đấng tạo Hóa.

2. Những chứng cứ khiến chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa

Trước tiên, những người thuộc các chủng tộc khác nhau và các nhóm dân tộc trên thế giới này có thể khác nhau, ngôn ngữ khác nhau, đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau, và có màu da khác nhau. Tuy nhiên, mỗi người trên trái đất này đều giống nhau ở chỗ mọi người đều có hai mắt, hai tai, một mũi, và một cái miệng và những bộ phận này được đặt tại các vị trí giống hệt nhau cho tất cả mọi người. Hơn nữa, trong khi có những sự khác biệt nhỏ giữa các động vật, chim, côn trùng, và cá tùy theo đặc điểm cụ thể của chúng, về cơ bản, diện mạo của chúng đều giống nhau trong sự hình thành đó là minh chứng nói lên rằng chúng đã được thiết kế và hình thành bởi một và chỉ một Đấng Tạo Hóa.

Nếu đã có nhiều đấng sáng tạo, mỗi vị trong số họ có thể quyết định và đã tạo dựng nên hình thức và chức năng của người và động vật tùy theo từng sở thích cá nhân của họ. Mặt khác, những người ủng hộ thuyết tiến hóa cho rằng loài người tiến hóa từ động vật bậc thấp hơn. Tuy nhiên, như chúng ta thấy trong Sáng Thế ký 1:21, “Đức Chúa Trời dựng nên các loài cá lớn, các vật sống hay động nhờ nước mà sanh nhiều ra, tùy theo loại, và các loài chim hay bay, tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành,” từ ban đầu Đức

Chúa Trời đã tạo nên mọi thứ tùy theo loài của nó.

Sinh vật trên đất đã không tiến hóa từ cá, và các loài chim không tiến hóa từ những sinh vật trên cạn. Con người không tiến hóa từ một con vượn; một con vượn đã được tạo ra là một con vượn ngay từ đầu, và con người đã được tạo ra là con người ngay từ đầu. Trong tất cả các loài tạo vật, chỉ có con người được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời với linh, hồn, và thân thể. Bất luận một con vượn có thể giống với một con người đến mức nào, con vượn không thể hiểu hoặc thờ phượng Đức Chúa Trời theo cách một con người với linh, hồn và thân thể thờ phượng Ngài.

Kể đến, các bằng chứng được tìm thấy trong hiện tượng tự nhiên là minh chứng cho “Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa” tất cả đều quá rõ ràng. Với vòng quay của Trái đất và biến chuyển, nhiều hiện tượng có hệ thống khác nhau bao gồm sự thay đổi của ngày và đêm, bốn mùa, thủy triều lên xuống, và việc lưu thông của không khí diễn ra.

Vị trí thiên thể và sự chuyển động đã được thiết lập để tạo ra môi trường phù hợp và thích hợp nhất để duy trì tất cả các dạng sống, bao gồm cả con người. Khoảng cách giữa mặt trời và trái đất, hoặc khoảng cách giữa trái đất và mặt trăng là thích hợp nhất: mặt trời, trái đất và mặt trăng không quá xa cũng không quá gần nhau, và thậm chí không có một lỗi nhỏ, đã được quay một cách hệ thống và quay vòng trong một thời gian rất dài. Vũ trụ không phải vô tình được tạo nên bởi một vụ “Big Bang” nào đó như kẻ chống đối đứng về thuyết tiến hóa đề xuất.

Ví dụ, chúng ta biết rằng một chiếc đồng hồ bao gồm vô số các bộ phận đã được lắp ráp công phu và hoạt động phù hợp. Giả sử một người nào đó lập luận, “Vào thời điểm một vụ phun trào núi lửa, tất cả các bộ phận trong chiếc đồng hồ này đã tự đến với nhau và bắt đầu hoạt động.” Có ai tin câu chuyện đó chẳng? Vậy, làm thế nào có thể vũ trụ này, trong đó chúng ta sống, vũ trụ là vô cùng phức tạp hơn so với một chiếc đồng hồ, đã tự tồn tại và bắt đầu hoạt động một cách có trật tự như vậy?

Tất cả điều này là có thể bởi vì tất cả mọi thứ trong vũ trụ đã được thiết kế, tạo ra, và đi vào hoạt động bởi sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Vì những lý do này, không ai có thể đưa ra một sự bào chữa nào với Đức Chúa Trời trong Ngày Phán Xét, mà nói rằng, “Tôi đã không nghĩ rằng Ngài thực sự tồn tại!”

3. Những lý do khiến con người không thể tin Đức Chúa Trời

Tại sao con người vẫn từ chối tin vào Đức

Chúa Trời, ngay cả khi họ chứng kiến những chứng cứ rõ ràng như vậy của sự sáng tạo? Mọi người thường chỉ tin vào những điều mà có thể nhìn thấy bằng mắt của mình và hữu hình trong tay họ. Họ chấp nhận những điều họ có thể hiểu được bởi những kiến thức và suy nghĩ của mình. Họ sẽ không tin vào sự hiện hữu của một Đức Chúa Trời vô hình, những dấu hiệu và những sự kỳ diệu có nền tảng Kinh Thánh, hoặc những điều tương tự, tất cả đều vượt quá khả năng của con người. Tuy nhiên, tất cả mọi thứ trong Kinh Thánh là sự thật.

Cũng như Chúa Giê-su cho chúng ta biết trong Giảng 4:48, “Nếu các ngươi không thấy phép lạ và điềm lạ, thì các ngươi chẳng tin,” chỉ khi người ta chứng kiến các dấu hiệu và điều kỳ diệu là những điều không thể bởi khả năng của con người thì những hiểu biết và rập khuôn trong suy nghĩ họ bị sụp đổ. Khi mọi người nhìn thấy, nghe thấy, và kinh nghiệm điều mà con người không thể làm, họ sẽ dễ dàng nhận một thực tế rằng Lời Chúa là lẽ thật.

Bởi vô số những biểu hiện của quyền năng của Ngài, Đức Chúa Trời đã nhiều lần bày tỏ những điều tượng trưng tro g kinh thánh rằng Ngài hiện hữu. Đối với sự vô tình của Pha-ra-ôn nước Ai Cập và thuộc hạ của mình, Đức Chúa Trời tỏ chính mình Ngài qua Mười Bệnh dịch. Chúa Giê-su của chúng ta chứng minh rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời qua việc thực hiện những dấu kỳ phép lạ, trong khi Sứ Đồ Phao-lô chữa lành những kẻ bệnh và yếu đuối, đuổi quỷ, và khiến người chết sống lại trong danh Chúa Cứu Thế Giê-su.

Những sự bày tỏ về công việc của Đức Chúa Trời cũng cần thiết trong thế hệ của chúng ta. Đối với người không tin, quyền năng của Đức Chúa Trời là bằng chứng chắc chắn khiến họ có thể tin Đức Chúa Trời hằng sống là Đấng Tạo Hóa. Kể từ khi thành lập đến nay, vô số dấu hiệu và điều kỳ diệu đã được thể hiện tại nhà thờ Trung tâm Manmin và những sự bày tỏ quyền năng của của Đức Chúa Trời lớn lao hơn đã diễn ra theo thời gian.

Thưa anh chị em trong Đấng Christ, bằng chứng minh chứng cho sự tồn tại của Đức Chúa Trời được bày tỏ rõ ràng trong mọi tạo vật trong vũ trụ, trong các dấu hiệu và điều kỳ diệu, và trong những biểu hiện về quyền năng Ngài. Bằng cách kính sợ Đức Chúa Trời và sống theo những điều răn của Ngài, tôi cầu nguyện trong danh Chúa rằng anh chị em sẽ được trải nghiệm công việc của Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài không kể xiết.

Tin Lý

- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin rằng Kinh Thánh là Lời được Đức Chúa Trời hạ hơi là Lời trọn vẹn và không sai sót.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin sự hiệp nhất và công việc của Đức Chúa Trời Ba Ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin rằng chúng ta được tha tội bởi huyết cứu chuộc của Đức Chúa Giê-su Christ.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin sự sống lại và sự thăng thiên của Đức Chúa Giê-su Christ, sự Tái Lâm của Ngài, Thời Kỳ Ngàn Năm và Thiên

- Đàng đời đời.
- Các thành viên của Hội Thánh Trung tâm Manmin xưng nhận đức tin mình qua "Lời Dạy của Các Sứ Đồ" mỗi khi nhóm lại và tin theo đúng nguyên văn nội dung của lời dạy đó.
- “[Chính Đức Chúa Trời] là Đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài.” (Công Vụ 17:25) “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” (Công Vụ 4:12)

Tin Túc Manmin

Vietnamese

Hội Thánh Trung Tâm Manmin Ân Hành

Address: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Hàn Quốc, 08389
Phone: 82-2-818-7047 Fax: 82-2-818-7048
Website: www.manmin.org/english
www.manminnews.com

Xuất bản: Tiến Sĩ Jaerock Lee Tổng biên tập: Geumsun Vin

“Sự Bùng Nổ Lớn Quyền Năng; Khí Hậu Tối Ưu, Sự Kiểm Soát Có Hệ Thống, và Sự Hiệp Một của Tình Yêu!”

Mục sư Alexander Samonov,
Giám mục của Hiệp hội các Nhà Thờ Cơ Đốc Giáo
“Liên Hiệp Cơ Đốc Nhân” của Giáo phận Kaliningrad (bên trái)



Từ thứ hai bên trái, ông Aleksandr Vlasov, Giám đốc ICCC ở Nga (International Christian Phòng Thương mại); Rev. Valerii Trenogin, Giám mục của Hiệp hội các Nhà thờ Cơ Đốc Giáo “Western Ural mission”; và Rev. Vladimir Osipov, Giám mục của Hội Thánh của Chúa Giê-su Christ, Nga.



Tôi đã biết được Manmin qua Chiến Dịch Liên Hiệp Nga được tổ chức vào năm 2003 (Ảnh 1). Vào thời điểm đó, Nga đan lâm vào bất ổn và hỗn loạn, nhà thờ Tin Lành bị phân rẽ chẳng có một ý thức hiệp một nào. Nhưng chiến dịch này khiến cho họ trở nên hiệp một. Tuy nhiên, thật không may, chưa có chiến dịch như vậy ở đất nước này cho đến bây giờ.

Trong Chiến Dịch Nga, tôi đã chứng kiến nhiều công việc đầy quyền năng được bày tỏ bởi Tiến sĩ Lee. Tôi nhớ rất rõ người ta tôn vinh Đức Chúa Trời với lời chứng về sự chữa lành của mình.

Kể từ đó, tôi đã quan tâm đến chức vụ của Manmin. Gần đây tôi đã gặp mục sư Vladimir Osipov và nghe nói về Chức vụ đánh thức cả thế giới bao gồm Nga bởi phúc âm thiên thượng của Dr. Lee. Chức vụ này đã khiến lòng tôi trở nên nóng cháy với sự sốt sắng vì chúng tôi đã mong mỏi gặp được một mục sư rao giảng phúc âm thiên thượng và bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời. Ấy là vì chúng ta đang sống trong thời kỳ sau rốt khi mà tội lỗi đang lan tràn và nhà thờ thậm chí không nói về sự thánh thiện. Cuối cùng chúng tôi đã tổ chức Hội đồng Giáo hội mang tên All Nations.



Để đích thân nhìn thấy và trải nghiệm chức vụ của Manmin làm việc với phúc âm thiên thượng và những công việc đầy quyền năng, chúng tôi đã tham gia Manmin Summer Retreat năm 2016. Chúng tôi đã có những hiểu biết về phúc âm thiên thượng qua việc đọc sách của Dr. Lee và xem một số video clip. Chúng tôi có thể cảm thấy các thành viên Manmin mong muốn được nên thánh và tận hiến bản thân là thế nào. Chúng tôi thực sự ngạc nhiên khi nhìn thấy các thành viên cầu nguyện mỗi đêm trong những buổi nhóm Cầu nguyện Đa-ni-ên. Chúng tôi nhận ra rằng đây là cách chúng tôi áp dụng phúc âm thiên thượng vào cuộc sống thực của mình, không chỉ lấy đó làm kiến thức.

Hơn nữa, chúng tôi nhận được rất nhiều ân sủng khi nhìn thấy các thành viên yêu mến Đức Chúa Trời, Chúa và người chăn bầy là thế nào. Đặc biệt, chúng tôi đã rất xúc động bởi sự chân thành và tình yêu của Dr. Lee dành cho Đức Chúa Trời và bầy chiên của mình từ người trẻ đến người già.



Trong đêm đầu tiên của Manmin Summer Retreat, rất nhiều người được chữa lành ngay tức thì và họ đã làm chứng về sự chữa lành của mình. Khi đến Seoul, chúng tôi trải qua thời tiết nóng nực, chúng tôi chưa bao giờ trải qua trước đây, vì tại Nga ngay cả trong mùa hè cũng chẳng hề có một ngày nào nóng như vậy. Nhưng đáng ngạc nhiên rằng trời đã không nóng tại địa điểm tổ chức kỳ dưỡng linh, và thời tiết đủ tốt cho chúng tôi tổ chức các buổi Hội thảo (Ảnh 2).

Vào ngày thứ hai, Athletic Meet được tổ chức. Tôi ngạc nhiên và nghĩ đến làm thế nào một nhà thờ có thể tổ chức một sự kiện có hệ thống và được tổ chức tốt như vậy (Ảnh 3). Tôi cũng cảm thấy các công việc của Đức Chúa Trời trong những cơn gió mát, mây, và nhiệt độ. Điều tuyệt vời nhất là sự đoàn kết của các thành viên. Không ai thấy khó chịu. Tất cả họ trông rất hạnh phúc và đoàn kết một lòng trong ân sủng của Đức Chúa Trời.



Tôi không thể diễn tả bằng lời về những gì tôi cảm nhận được trong Lửa Tại Ngọn Khen và thờ phượng vào ngày cuối cùng. Sự tuyệt vời và sân khấu lớn, âm thanh, bắn pháo hoa tuyệt đẹp, và tiếng reo hò của những người tham dự cách sôi nổi là những gì tôi chưa từng trải nghiệm trước đây (Ảnh 4). Hơn nữa, chính Dr. Lee đã hướng dẫn ngọn khen thờ phượng mặc dù ông là mục sư trưởng của nhà thờ lớn này. Tôi cảm nhận được sự khiêm tốn và tình yêu của ông.



Chiều thứ tư, chúng tôi đã đi lên núi bằng xe tải lớn để xem chuẩn chuẩn và thiên nhiên tuyệt đẹp. Và chúng tôi lên đến đỉnh bằng cách đi bộ khoảng 600m. Đôi chân tôi hơi tê cứng một chút vì tôi không thường làm việc ngoài trời, và tôi có chứng khó tiêu và đau bụng. Nhưng khi tôi nhảy và ca ngợi trong Lửa Tại Ngọn Khen và thờ phượng, chân của tôi đã trở nên bình thường. Khi Dr. Lee cầu nguyện cho người bệnh trong giữa buổi, bệnh đau bụng của tôi đã biến mất.

Tôi sẽ nhớ đến những gì tôi đã thấy và học được và cố gắng nhiều hơn nữa vì sự phục hưng xây đến càng thêm lớn hơn nữa thông qua phúc âm thiên thượng ở Nga. Hallelujah!



“Tôi Bị Suy Sụp Do Nhồi Máu Não Nhưng Tôi Đã Đứng Dậy khỏi Xe Lăn!”

Nữ chấp sự Jeongok Jeong, 67 tuổi, Giáo Hội Busan Manmin

Ngày 26 tháng hai năm 2016, tôi té xỉu bất ngờ và được đưa đến bệnh viện. Tôi được chẩn đoán bị nhồi máu não. Tôi nằm viện hơn năm tháng. Tôi đã được điều trị bằng thuốc và phải nhờ đến xe lăn. Bằng sự giúp đỡ của chồng, tôi nhận được lời cầu nguyện của Mục sư Tiến sĩ Jaerock Lee cho người bệnh qua điện thoại thông minh mỗi ngày. Tôi chuẩn bị cho Manmin Summer Retreat bằng cách nghe băng giảng “Sứ Điệp Thập Tự Giá.”

Vào đêm đầu tiên, trong buổi Hội thảo, tôi ăn năn với nước mắt rằng mình đã không có đức tin thật mặc dù đã lắng nghe nhiều bài giảng của tiến sĩ Lee và nhìn thấy nhiều công việc đầy quyền năng. Và tôi đã nhận lời cầu nguyện cho người bệnh. Tôi đã được thúc giục mạnh mẽ trong lòng để đứng lên khỏi xe lăn và cuối cùng tôi đã đứng lên. Thật ngạc nhiên, sức mạnh đã được ban cho đôi chân mình. Tôi đã có thể bước đi!



“Đường Ngang Màu Đen Được Nhìn Thấy qua Mắt Trái Tôi Đã Biến Mất!”

Chấp sự Changho Ma, 54 tuổi, giáo xứ Trung Quốc, Giáo Hội Trung Tâm Manmin

Ba năm trước đây, mọi thứ được trông thấy mờ mờ trong mắt trái tôi và một đường ngang màu đen được nhìn thấy ở giữa tầm nhìn. Bác sĩ tôi cho biết tôi đã vỡ mạch máu võng mạc và gây chảy máu. Tầm nhìn mắt trái tôi bắt đầu trở nên tồi tệ hơn rất nhanh chóng. Các đường màu đen nhìn thấy khiến tôi chỉ thấy hai phần ba của sự vật. Tôi gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, tôi không thể làm được gì.

Về sự ăn năn. Tôi nhắm mắt lại và ăn năn rằng tôi đã kết bạn với thế giới và đã không sống theo Lời Chúa. Tôi đã khóc rất nhiều. Sau khi ca ngợi một lúc lâu, tôi mở mắt ra. Tôi không thể không kinh ngạc. Các đường màu đen nhìn qua con mắt bên trái của tôi đã không còn và mọi thứ đều được nhìn thấy rất rõ ràng! Hallelujah!

Tôi tham dự Manmin Summer Retreat 2016. Trong Hội nghị Chữa Lành Thiên Thượng, chúng tôi hát những lời ngợi khen

Tôi không thể đọc những lời trong Kinh Thánh, nhưng bây giờ tôi có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng. Tôi cảm thấy như thế giới xung quanh mình được thay đổi! Tôi rất hạnh phúc!



“Tôi Có Thể Mang Theo Một Hành Lý Nặng Đến Tầng Thứ Năm Mà Không Có Nặng!”

Chấp sự Yongin Hong, 53 tuổi, Giáo xứ 1, Giáo Hội Trung Tâm Manmin

Xương sống của tôi bị vẹo, và còn bị thoát vị đĩa thắt lưng. Điều này khiến tôi bị đau dữ dội vì vậy tôi đã phẫu thuật vào tháng 12 năm 2015. Nhưng tôi vẫn có nỗi đau như thường. Tôi phải nhờ vào chiếc nạng tại nơi eo.

bệnh. Tuy nhiên, tôi bị đau nặng hơn cho đến ngày hôm sau. Nhưng tôi tin rằng Đức Chúa Trời đã làm việc trên tôi.

Tôi muốn được chữa lành trong Manmin Summer Retreat 2016. Trước kỳ dưỡng linh, tôi lắng nghe bài giảng của Dr. Jaerock Lee liên tục và ăn năn rằng tôi đã không yêu người khác. Tôi ăn năn về việc tôi đã ghét họ, không quan tâm đến họ. Và tôi đã cố gắng sống theo Lời Chúa. Trong đêm đầu tiên của kỳ dưỡng linh, tôi nhận được lời cầu nguyện của Dr. Lee cho người

Vào đêm thứ ba, khi đang xem Mục sư trưởng hướng dẫn Lửa Trại Ngợi Khen Thờ Phượng. Tôi cảm thấy xúc động sâu sắc bởi tình yêu chân thành của ông dành cho các linh hồn. Ông cầu nguyện một lần nữa cho chúng tôi để có thêm người trong chúng tôi có thể làm trọn được điều lòng mình mong muốn. Bây giờ, tôi đột nhiên muốn đứng lên khỏi ghế. Tôi tự đứng lên và bước đi mà không cần đến nạng. Sau kỳ dưỡng linh, tôi trở nên khỏe mạnh, đủ để mang theo hành lý nặng đến tầng thứ năm. Hallelujah!

“Tôi Được Chữa Lành Lác Mắt Bẩm Sinh!”

Anh Kyuchan Yeon, 16 tuổi, Sinh Viên Trường Chủ Nhật, Giáo Hội Trung Tâm Manmin



Tôi bị lác mắt bẩm sinh. Tôi đã phải nhìn một bên để thấy rõ hơn, và đôi mắt của tôi lác và rung rất nhiều đến mức người khác có thể nhận thấy. Bác sĩ của tôi nói rằng phẫu thuật là rất nguy hiểm đối với tôi và ông không đảm bảo chữa khỏi hoàn toàn thậm chí có tiến hành phẫu thuật.

Tôi dâng lời cầu nguyện thệ nguyện suốt một tuần trong buổi nhóm cầu nguyện Đa-ni-ên và xóa bỏ những gì Đức Chúa Trời ghét trong điện thoại thông minh của mình. Tôi chuẩn bị để được chữa lành trong Manmin Summer Retreat 2016. Như tôi tin rằng, tôi được chữa lành bằng lời cầu nguyện của Mục sư trưởng trong kỳ dưỡng linh này. Tôi không phải nhìn một bên. Tôi có thể thấy rõ bằng cách nhìn thẳng và nhãn cầu của tôi không còn run lắc. Hallelujah!

“Tôi Có Thể Nhìn Thấy Mọi Vật Cách Rõ Ràng Sau Khi Được Chữa Lành Khỏi Cận Thị, Loạn Thị, và Khô Mắt!”

Chị Guo Quan Shu, 44 tuổi, Singapore



Tôi bị cận thị, loạn thị, và thậm chí cả bệnh khô mắt. Tất cả mọi thứ đều mờ mờ và không thấy rõ. Thật là điều khó chịu trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Tôi cảm thấy như ánh mắt của mình đã bị che phủ bởi một cái gì đó giống như sương mù, và thậm chí kính mắt cũng chẳng giúp được gì cho thị lực mình. Tôi thường thay đổi kính. Năm 2016, các triệu chứng thậm chí còn tồi tệ hơn và tôi đã thay đổi kính ba lần. Nhưng không có sự cải thiện nào.

Trong khi đó, tôi đã tham gia Manmin Summer Retreat 2016 và nhận được lời cầu nguyện của Dr. Jaerock Lee cho người bệnh. Sau đó, mọi thứ đã được trông thấy rõ ràng và hiện nay tôi có thể đọc ngay cả chữ nhỏ mà không cần kính. Hallelujah!

“Đau Nhức trong Vai Tôi Đã Khỏi Ngay Tức Thì!”

Anh Lee Tuck Kuen, 35 tuổi, Malaysia



Tôi đã theo dõi bài giảng của Mục sư Tiến sĩ Jaerock Lee trên GCN tại Malaysia và nhận được rất nhiều ân sủng. Vợ tôi bị vô sinh trong ba năm sau khi sẩy thai đứa con thứ hai. Nhưng khi Mục sư Sooyeol Cho đến thăm Giáo Hội Người Điếc Penang

Manmin nhân kỷ niệm lần thứ 7 vào tháng 12 năm 2015, cô nhận được lời cầu nguyện khẩn tay từ ông và nhận được phước lành mang thai (Công vụ 19:11-12). Tôi tham gia Manmin Summer Retreat 2016 với khát khao và nhận được rất nhiều ân sủng. Tôi thậm chí còn được chữa lành khỏi đau nhức ở vai mình là căn bệnh đã kéo dài suốt năm năm. Khi tôi nhận được lời cầu nguyện của Mục sư trưởng tại Hội nghị Chữa Lành Thiên Thượng vào đêm đầu tiên, cơn đau đã biến mất ngay lập tức. Hallelujah!



Mạng Lưới Cơ Đốc Nhân Toàn Cầu
Phone: 82-2-824-7107
www.gcntv.org
webmaster@gcntv.org



Trường Thần Học Quốc Tế Manmin
Phone: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
manminseminary2004@gmail.com



Mạng Lưới Bác Sĩ Cơ Đốc Nhân Toàn Cầu
Phone: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
wcdnkorea@gmail.com



Urim Sách
Phone: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
urimbook@hotmail.com